



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๔-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๗ มูลค่าข่าว ๑๕๔.๑๔๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ‘อดทน = คนไทย’

ยามที่เราถูกผลักให้แบ่งข้างเลือกสีความคิด ตีเลวใครคิดต่างเป็นศัตรู สร้างวาทกรรมให้เกิดความเกลียดชังกันจนไม่มองข้อดี ข้อดีของแต่ละฝ่ายกลายเป็นความอคติใจที่กลั่นออกมาจากคำพูดให้ร้ายอย่างรุนแรง บนทุกเวทีปราศรัยไม่ว่าฝ่ายใดเรียกว่า Hatespeech

Hatespeech ทางสังคมวิทยาถือเป็นปัญหาความเกลียดชังฝังลึกระยะยาว ยามที่สังคมไทยตื่นตัว ไทยเฉย ไทยอดทน นั่นคือไทยทุกคนต้องตระหนักคือการมองทะลุมิติไปข้างหน้า มองความเป็นจริง การหาหนทางให้ผู้มีบทบาทจะสร้างชาติหรือปฏิรูปชาติหันมาพูดคุยแบบคนไทยไม่ต้องสวมหัวโขน ยศตำแหน่ง การหาคนกลางมารวมขอมทั้งสองฝ่ายที่มีความขัดแย้งกันในมิติทางความคิดทางการเมือง ที่นำเศร้าคือเหมือนมองหาแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่วิบวี่ริ่เต็มที่

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยคนไทยต้องอดทน ต้องอดทนรอการเลือกผู้แทนตามช่วงเวลาการรัฐธรรมนูญ อดทนรอสิ่งสอนผู้แทนเราที่ไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้อง อดทนการชำระสะสางผู้แทนที่ทรยศต่อนโยบายที่เสนอต่อเรา อดทนต่อความรู้สึกผู้แทนเราทุจริตคอร์รัปชัน อดทนต่อรัฐบาลไม่สามารรถสร้างความรุ่งเรืองให้ชาติได้ตั้งฝัน เราพร่ำสอนวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เราต้องเฝ้ารอเมื่อเราต้องเลือกผู้มาเป็นตัวแทนคนมาแทนในสภาตามตำราทุกเล่ม

ต้องอดทนต่อการประท้วงหลายครั้งที่คนระดับผู้นำขัดแย้งด้วยมิติหลากหลายสำคัญคือ เกมแย่งชิงอำนาจที่หาทางออกที่เกิดความขัดแย้ง การอดทนเป็นสิ่งดีและเสีย ข้อดีคือยอมรับการศึกษาของชาติด้วยความอดทนเป็นระบบสากลที่โลกยอมรับ ข้อดีอาจถูกมองเป็นมนุษย์ไร้ความรู้สึกรู้สึกละโมมาแสดงออกถึงการไม่ยอมรับ ในเรื่องไม่ถูกต้อง

สิ่งที่มนุษย์ผู้มีวิจรรย์ญาณพึงทำและให้ความสำคัญคือการมองรอบด้าน หาเหตุผล

ไตร่ตรอง การอดทนเป็นเรื่องดี แต่ไม่ควรอดทนจนกลายเป็นความเครียดและความขัดแย้งไม่มุ่งมองเพื่อนที่มีความคิดคนละแนวทาง

ยามที่เราต้องอดทนต่อการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ไตร่ตรองทำลายล้างกันอย่างไร้เหตุผล ส่งต่อความเกลียดชังด้วย Hatespeech บนเวทีหน้าจอทีวี ผ่านสื่อมีเดียต่างๆ พ่อแม่พายุตรหลานไปฟังจนเด็กติดปากหมาหลายคำ ครูผู้สอนต้องอดทนการต่อช่วงเวลาที่เป็นปัญหาในการพรั่ำสอนวาทกรรมคำสุภาพให้เยาวชน

คนไทยต้องอดทนต่อภาวะเศรษฐกิจในยุคที่เกิดภาวะชะงักงันการท่องเที่ยวเกิดปัญหา การลงทุนต่างชาติอาจต้องรอการเมืองนิ่ง รายได้คงต้องประมิมพร้อมรายจ่าย ความอดทนจะตามมาด้วยความไม่มั่นใจในการลงทุน แม้หลายฝ่ายจะพร้อมยอมรับเพราะความเลวร้ายของระบบใดๆ แต่สิ่งสำคัญคือ คนไทยไม่เอาการเมืองชั่วร้ายมาทุกยุคทุกสมัย อดทนทุกนภาษา โปรดตอบให้หายอดทนว่าสมัยใดจุดดำชาวตระกูลการเมืองใดบริสุทธ์มืดม่อง สิ่งที่คนไทยต้องอดทนคือรอวันพิพากษานักการเมืองเลว วันเลือกตั้งตามกติกา หากใช้บรรทัดมาตราพิสดารแบบทางลัดไม่มีวันจบสิ้นความขัดแย้ง เข้าตำรา ฆ่าหนึ่งฆ่าล้าน คนไทยต้องใส่สมมอไม่เลือกคนโกงชาติ วันเลือกตั้งยึดกรอบกติการัฐธรรมนูญที่เราได้รับร่วม ทั้งโลกยอมรับเรามิวัฒนธรรมการปกครอง

สิ่งที่ต้องอดทนมากๆ คืออย่าเสียมิตรภาพอย่าเลิกคบกันเพียงเพราะนักการเมืองเสียผลประโยชน์ หรืออุดมการณ์ความรักชอบต่างกัน อย่างมองคนใส่เสื้อสีต่างจะวัดเป็นคนเลวและดี อย่าเชื่อว่าคนอยู่นิ่งหรือลุกออกไปประท้วงเป็นคนดีหรือเลว การให้เกียรติในมุมมองควรมีวิจรรย์ญาณสำคัญ ไม่มีใครชอบคนขี้โกง แต่โปรดตามตัวเราเองซึ่งผู้อื่นว่าชีวิตนี้เราดีพอจะกล่าวผู้อื่นเป็นคนเลวชาติ ใจเจ้า สุดจะพรรณนาสรรหา hatespeech พอหรือยัง

คนไทยต้องอดทนต่อการถูกกล่าวหาจาก

นักการเมืองบางคน ผู้คนบางกลุ่มว่าเป็นคนใจแงงอกชักง ถูกข้อเสียดังง่ายไร้อุดมการณ์ ภาวะอดทนเป็นเรื่องของใจจะทำใหเราอยู่ในจุดยืนที่มีระบบระเบียบ ชาวพุทธเรียนรู้เรื่อง ชันติธรรม จะตามมาด้วย โสรัจจะ ความสงบเสถียรเสมอ

ฝากให้สติสังคมที่อาจจะอดทนด้วยความเกลียดชังทั้งรัฐบาลและฝ่ายผู้ประท้วงยังงักที่น้องไทย พุดภาษาเดียวกัน จะห้าห้ากันด้วยวาทกรรมใดๆ โปรดเหลียวมองดูกฎกติกา อันถือเป็นบรรทัดฐานที่อยู่ร่วมกัน การประท้วงต้องมีทางออกที่เป็นไปได้และอยู่ภายใต้ระบบกฎเกณฑ์ที่ยอมรับร่วมภายใต้กติกาชาติ

ผู้เขียนเป็นหนึ่งในคนไทยอดทนที่จะยอมรับฟังความเห็นต่าง ทั้งญาติพี่น้อง มิตรสหายที่ผูกพันเคยช่วยเหลือกันมา จะไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ความเห็นต่างทางสังคมทางการเมืองมาทำให้เสียสัมพันธ์ส่วนตัว

ฝากกราบขอให้ผู้ใหญ่ทั้งฝั่งผู้มีอำนาจการปกครองซึ่งก็ยืนไม่ตรีในการเจรจา ทั้งฝ่ายแกนนำการประท้วงโปรดหาทางออกที่เราเป็นไปได้อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ เราคงไม่จบแบบ WIN-WIN หรือ WIN-LOST น่าจะออกแบบ LOST-LOST คือต้องมีฝ่ายเสียบ้างเพื่อให้บ้านเมืองลูกหลานไปได้

ยามนี้คนไทยต้องฝึกธรรมะข้อสำคัญคือขันติธรรม นำให้มีสติรับฟังความคิดเห็นต่างได้ ฝึกใจกว้าง หากไทยผ่านเรื่องนี้ไปได้ จะเกิดปัญหาอะไรเราจะเข้มแข็งอดทน แกร่ง อุปสรรคทำให้เกิดปัญหา ทุกปัญหาที่มีทางออก ไม่ใช่ทุกทางออกมีแต่ปัญหา “ผู้มีจิตใจสูงต้องแก้ปัญหาด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์อคติ”

ขอเรื่องร้ายผ่านไปได้แบบที่เราชาวไทยต้องอดทนเพื่อรักษาระบบที่ดีและสร้างความมั่นคงให้ลูกหลานวันข้างหน้า พวกเราแผ่นดินกลบหน้าอีกไม่กี่ปี หากทางสรุปความขัดแย้งมาคุยเพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้แบบผู้เจริญเถอะครับท่านผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย

**ชลวิทย์ เจียรจิตต์**

ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

